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รายชื่อผู้เข้าประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.  2565 

ครั้งที่ 3 วันที่  5  กันยายน  2565  เวลา 09.30 น. 

ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
 

ที ่ ชื่อ  - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายธนากร  หาญเสนา ประธานสภา ธนากร  หาญเสนา 
2 นายธันวา  ไทยสงคราม รองประธานสภา ธันวา  ไทยสงคราม 
3 นางเหรียญทอง   ยังดี สมาชิก อบต.หมู่  2 เหรียญทอง   ยังดี 
4 นายประยูร  กล้าจริง สมาชิก อบต.หมู่ 3 ประยูร  กล้าจริง 
5 ร.ต.อ.มนตรี  ใจเย็น สมาชิก อบต.หมู่ 5 ร.ต.อ.มนตรี  ใจเย็น 
6 นายศุภณัฐ   งอกจินดา สมาชิก อบต.หมู่ 6 ศุภณัฐ   งอกจินดา 
7 นายศิริชัย  สิมาชัย สมาชิก อบต.หมู่ 7 ศิริชัย  สิมาชัย 
8 นางส าราญ  โคบาล สมาชิก อบต.หมู่ 8 ส าราญ  โคบาล 
9 นายสมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย สมาชิก อบต.หมู่ 9 สมพงษ์  พงษ์ขวาน้อย 
10 นายพงษ์ศักดิ์  ภูงามเชิง สมาชิก อบต.หมู่ 10 พงษ์ศักดิ์  ภูงามเชิง 
11 นางวารุณี  โฆสมาน สมาชิก อบต.หมู่  11 วารุณี  โฆสมาน 
12 นายหฤทธิ์  วันนา สมาชิก อบต.หมู่  12 หฤทธิ์  วันนา 
13 นางชนาภา  สุภักดี เลขานุการสภาฯ ชนาภา  สุภักด ี
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 ไม่มี 
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เข้าร่วมประชุม                                                                                                             

ที ่ ชื่อ    -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
1 นายวสันต์   กล้าแท้ นายก อบต.บุ่งคล้า นายวสันต์   กล้าแท้ 
2 นางบุญยัง หาญชนะ รองนายก อบต.บุ่งคล้า บุญยัง หาญชนะ 
3 นายบุญกอง  หาญเสนา รองนายก อบต.บุ่งคล้า บุญกอง  หาญเสนา 
4 นายโกวิท แอ้นชัยภูมิ เลขานุการ นายก อบต. โกวิท แอ้นชัยภูมิ 
5 นายสุพรม  สิมาชัย ก านันต าบลบุ่งคล้า สุพรม  สิมาชัย 
6 นางนันทพร ไพศาลธรรม ผอ.กองคลัง นันทพร ไพศาลธรรม 
7 นางนภัสนันท์ สุวรรณหาญ ผช.ผญบ.ม.4 นภัสนันท์ สุวรรณหาญ 
8 นายกองพัน ปรางค์ชัยภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองพัน ปรางค์ชัยภูมิ 
9 นายบุญธรรม หาวิชิต ผู้ทรงคุณวุฒิ บุญธรรม หาวิชิต 
10 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน ผอ.กองสวัสดิการฯ พงษ์ศักดิ์ ศรีสูงเนิน 
11 น.ส.นิศากร ชาวพงษ์ ผอ.กองการศึกษาฯ นิศากร ชาวพงษ์ 
12 นายไมตรี หาวิชิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ไมตรี หาวิชิต 
13 นายเสรี โคกตระคุ ผญบ.ม.12 เสรี โคกตระคุ 
14 นายเอนก สิมาชัย ผญบ.ม.11 เอนก สิมาชัย 
15 นายขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย ผู้อ านวยการกองช่าง ขจรศักดิ์ สุพรรณฝ่าย 
16 นางสาวสายรุ้ง ระดาบุตร หัวหน้าส านักปลัดฯ สายรุ้ง ระดาบุตร 
17 นางสาวนิศากร พิพัฒน์พงษ์ นักจัดการงานทั่วไป นิศากร พิพัฒน์พงษ์ 
18 นางมาลัย กล้าประจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ มาลัย กล้าประจันทร์ 
19 นายศิธรินทร์ จันทร์ตื้อ นวก.เกษตร ศิธรินทร์ จันทร์ตื้อ 
20 นางสาวมลิสา พันธุ์มาลี ผช.จพง.ธุรการ มลิสา พันธุ์มาลี 
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ระเบียบวาระท่ี 1           เรือ่ง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2          เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญท่ี 3ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25  

   สิงหาคม  2565) 

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม     รับรอง ทั้ง 12 เสียง     ไม่รับรอง – เสียง      งดออกเสียง – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3          เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ (ส่วนราชการ) 

ประธานฯ  ขอเชิญส่วนราชการได้แจ้งข้อราชการให้ที่ประชุมทราบ 

ก านันต าบลบุ่งคล้า ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบบที่ลงทะเบียนจะมี 7 หน้า  

ในรายละเอียดการกรอกข้อมูลในส่วนของผู้สูงอายุ อยากให้ลูกหลานได้ดูให้ด้วย และ

ส าหรับผู้ป่วยติดเตียง ขอให้แจ้งผู้น าหมู่บ้าน เพ่ือจะได้แจ้งธนาคารที่รับลงทะเบียน กรณีที่

ลงไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ ให้ไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ที่ว่าการอ าเภอฯ /คลังจังหวัด/

และธนาคารที่ก าหนด  รายละเอียดก าหนดการดังนี้ 

ม.1  วันที่ 5,12 ก.ย.65  ศาลา sml   ธ.ออมสินสาขาห้าแยกโนนไฮ 

ม.2 วันที่ 9,16 ก.ย.65  ศาลาวัดโพธิ์ชัย ธ.ออมสินสาขาห้าแยกโนนไฮ 

ม.3 วันที่ 16,19,20,21,22 ก.ย.65 วัดตาลเดี่ยว ธกส.สาขาเมืองพญาแล 

ม.4 วันที่ 5,6,7 ก.ย.65  ที่ท าการ ผญบ. ธกส.สาขาเมืองพญาแล 

ม.5 วันที่ 7,14 ก.ย.65   ศาลาวัดบ้านสัมพันธ์ ธ.ออมสินสาขาห้าแยกโนนไฮ 

ม.6 วันที่ 6,13 ก.ย.65  ที่ท าการ ผญบ. ธ.ออมสินสาขาห้าแยกโนนไฮ 

ม.7 วันที่ 8,9,12 ก.ย.65  วัดนครรังสิต  ธกส.สาขาเมืองพญาแล 

ม.8 วันที่ 13,14,15 ก.ย.65 ศาลาเอนกประสงค์ ธกส.สาขาเมืองพญาแล 

ม.9 วันที่ 7,14 ก.ย.65   ศาลาริมฝั่งล าห้วยหลัว ธ.ออมสินสาขาห้าแยกโนนไฮ 

ม.10 วันที่  5,12 ก.ย.65  วัดศรีสุนทร  ธ.ออมสินสาขาห้าแยกโนนไฮม.ม.11

 วันที่  23,26,27 ก.ย.65  ศาลา sml ธกส.สาขาเมืองพญาแล 

ม.12 วันที่ 28,29,30 ก.ย.65  ศาลากลางบ้าน ธกส.สาขาเมืองพญาแล  

ผญบ.ม.12 ขอแจ้งปัญหาเกี่ยวกับน้ าท่วมขังในซอย ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่าง ม.8และม.12 ขอให้ทาง 

อบต.ได้เข้าไปแก้ไข 
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นายก อบต. ปัญหาเกิดจากการถมดินบริเวณท่ีดินด้านข้างและรางระบายน้ าก่อสร้างมานาน อาจจะอุด

ตันไม่มีการระบาย และเกิดจากการที่เจ้าของที่ดินไม่ยอมให้น้ าไหลผ่านทางหน้าบ้านจึงท า

ให้น้ าท่วมขัง และร่องระบายน้ าอยู่ท่ีสูง จะได้รีบด าเนินการแก้ไข 

ผญบ.ม.11 -ขอเสริมท่านก านันในการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ  ในส่วนของต าบลบุ่งคล้าได้ระบุ

วันที่ไว้แล้ว หากไม่ทัน สามารถลงได้ที่ที่ท าการอ าเภอ ธนาคารกรุงไทยได้ ส าหรับบัตร

ประชารัฐมีสิทธิลงทะเบียนได้ทุกคน ยกเว้นข้าราชการ ส.ส. ข้าราชการบ านาญ  

ประกันสังคมไม่ทราบให้กระทรวงการคลังตัดสิน ให้ลงทะเบียนไปก่อน ผู้น าที่ไม่มีสิทธิ

ตัดสินในวันลงทะเบียน มีหน้าที่ประสานงาน รับลงทะเบียนเท่านั้น ทั้งเก่าและใหม่ ส่วน

ใครที่มีบุตรอายุเกิน 18 ปีขึ้นไปให้ไปยื่นหน่วยงานที่รับลงทะเบียน ถ้าไม่เข้าใจให้ติดต่อ

สอบถามธนาคาร ที่มารับลงทะเบียนในหมู่บ้านนั้นๆ 

 -ในอ าเภอเมืองของเรา ผวจ.ชยัภูมิได้จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องที่/ท้องถิ่น และผม

เป็นคนเดียวเป็นตัวแทนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอละ 1 ทีม 

 -ปัญหายาเสพติด ข่าวเคสของบ้านค่าย ก่อนที่มีการเผาบ้านตนเอง พ่อแม่ได้เขียนเรื่อง

ร้องเรียนไปที่อ าเภอบอกว่าลุกเป็นคนดีไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  แต่ต่อมาปรากฏว่าเผา

บ้านตนเอง และเพ่ือนบ้านเดือดร้อน การท างานของ จนท.มีความเสี่ยงมากแต่ก็ต้องท า 

 -และอีกข้อคือหนองสัมพันธ์ซึ่งรับน้ าจากล าห้วยหลัว ปริมาณน้ าเกือบเต็มแล้ว ผมได้เปิด

ประตูน้ าระบายออกเพ่ือช่วยบ้านสัมพันธ์ ไม่เช่นนั้นน้ าจะท่วม เปิดประตูระบายน้ า

ประมาณ 50 ซม. 

ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 กำรพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 

  1.1 ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(กระบะ) จ านวน 1 คัน งบประมาณ 1,120,000 

บาท  
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ปลัด อบต.  ตามท่ีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2565 ได้ตั้งงบประมาณหมวดครุภัณฑ์

ยานพาหนะ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(กระบะ) จ านวน 1 คัน งบประมาณ 

1,120,000 บาท  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 รัฐบาลได้ประกาศเป็นโรค

ประจ าถิ่น  รวมถึงจากการสรุปค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการบริหารงานการแพทย์ฉุกเฉิน  ใช้

งบประมาณแต่ละปีจ านวนมาก เมื่อเทียบกับการใช้บริการจากเอกชนที่ด าเนินการในเรื่อง

การแพทย์ฉุกเฉิน จะสามารถประหยัดงบประมาณได้ปีละประมาณ 700,000 บาท เพื่อเป็น

ค่าจ้างจ านวน 3 คนต่อผลัด ๆละ 3 คน และค่าซ่อมบ ารุงพาหนะ แต่ถ้าเป็นในส่วนของ

เอกชนจะมีค่าใช้จ่ายปีละประมาณ 100,000 บาท เป็นค่าวัสดุเช่น น้ ายาล้างแผล ฯลฯ 

ประจ ารถฉุกเฉิน และเราต้องลงทะเบียนในนาม อบต.บุ่งคล้า กับส านักงานหลักประกัน

สุขภาพเพ่ือโอนเงินค่าเคสมาให้แล้วเราก็จะท าการเบิกจ่ายให้กับบริษัทเอกชนต่อไป   ซึ่งใน

การด าเนินการกับเอกชน ก็จะต้องประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุผ่านผู้น าหมู่บ้านแล้วผู้น าแจ้ง

ต่อไปที่เอกชน หรือแจ้งผ่าน 1669 หรือแจ้งผ่าน อบต.บุ่งคล้า เพ่ือที่จะได้ลงทะเบียนเคส  

   ส าหรับการโอนงบประมาณค่ารุภัณฑ์ยานพานะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถพยาบาล

ฉุกเฉิน)กระบะ) จ านวน 1 คัน  งบประมาณ 1,120,000 บาท  ขอโอนไป แผนงานงบกลาง  

งบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย  ปัจจุบันคงเหลืองบประมาณ 26,791 บาท ขอโอนเพิ่ม 

1,120,000 บาท เนื่องจากงบประมาณไม่พอจ่าย 

 หลังจากโอนเพ่ิมแล้ว เงินส ารองจ่าย 1,146,791  บาท 

   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดย
การโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ  11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นายพงษ์ศักดิ์  ภูงามเชิง 

4.2 การให้ความเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิในการบริหารจัดการขยะอย่าง

ครบวงจรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 

ปลัด อบต.  ด้วยได้รับหนังสือจากท่ีว่าการอ าเภอเมืองชัยภูมิ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเรื่อง การ

บริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิแจ้งว่า ตามท่ี

รัฐบาลก าหนดนโยบายการบริหารจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ ได้มีประกาศ ระเบียบ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะให้ส าเร็จตามห้วง 
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ระยะเวลาที่ก าหนดอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีความ

พร้อมในการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมีบริษัทภูมิรักษ์

สิ่งแวดล้อม จ ากัด (โดย ดร.ธนกร  เนตรน้อยสกุลและคณะ)เป็นที่ปรึกษา เพ่ือประสาน

ขับเคลื่อนกิจกรรมการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจรกับท้องถิ่นทุกแห่ง โดยเห็นว่า

เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงขอความอนุเคราะห์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาน าข้อมูลปริมาณขยะ ปัญหาในการจัดการขยะ รวมถึง

ข้อมูลข้อเท็จจริงและอุปสรรคในการจัดการด้านต่างๆที่เก่ียวข้อง เข้าที่ประชุมสภาเพ่ือ

พิจารณาให้ความเห็นชอบในการที่จะร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิในการจัดการ

อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 

   เนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการขยะเป็นปัญหาที่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประสบ โดยเฉพาะบางแห่งไม่มีที่ท้ิงขยะเป็นของตนเอง ต้องเสียค่าจัดการโดยเอกชน หรือ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ส าหรับท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมืองแต่ก็ไม่สามารถท่ีจะรองรับขยะได้

ทั้งหมด รวมถึงปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขคือขยะอันตราย ซึ่งแต่เดิมองค์การบริหารส่วน

จังหวัดชัยภูมิ จะรับไปก าจัดทั้งจังหวัด  แต่ที่ผ่านมาประมาณสองปีที่องค์การบริหารส่วน

จังหวัดหยุดด าเนินการในส่วนนี้ท าให้ขยะอันตรายตกค้างอยู่กับท้องถิ่นทุกแห่งจ านวนมาก 

และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีงบประมาณที่จะสามารถ 

ด าเนินการได้ ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการขยะก็จะไม่สูงเหมือนเอกชน  ท่านสมาชิกมี

ความเห็นอย่างไร  

นายพงษ์ศักดิ์ ภูงามเชิง ในลักษณะการจัดเก็บขยะ เอาไปรวมกันแล้วส่งโรงไฟฟ้าจากขยะ ไม่ควรจะได้เสียค่าใช้จ่าย 

ปลัด อบต. จากแนวคิดเกี่ยวกับการก่อตั้งโรงไฟฟ้าจากขยะ มีการประชุมทุก อปท.ในเขตอ าเภอเมือง 

และท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ  และบริษัทผลิตไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งด าเนินการ

ให้กับเทศบาลนครขอนแก่น  ได้มาเสนอแนวคิด และวิธีการจัดการขยะเพ่ือผลิตไฟฟ้า ก็มี

ค่าใช้จ่ายเช่นกัน  ตาจะถูกกว่าเอกชนที่ด าเนินการในขณะนี้ แต่ก็ข้ึนอยู่กับว่าปริมาณขยะ

จะมากเพียงพอส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าได้หรือไม่  และที่ประชุมยังไม่ได้มีข้อตกลงในเรื่อง

นี้ เป็นเพียงแนวคิดที่บริษัทน าเสนอ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง นายพงษ์ศักดิ์  ภูงามเชิง 

ระเบียบวาระท่ี 5           เรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายธันวา  ไทยสงคราม(ส.อบต.ม.1) ขอสอบถามเรื่องบ่อขยะ ม.10 บ้านขวาน้อย 
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ปลัด อบต. ประสานรถที่จะด าเนินการแล้ว จะเร่งด าเนินการให้ รวมถึงการวางท่อแทนจุดที่เราได้

ด าเนินการเปิดทางน้ าช่วงที่สูบน้ าออกจากหนองตาด า 

นางวารุณี  โฆสมาน(ส.อบต.ม.11) เรียนถามเรื่องการซ่อมถนนหน้าวัดตาลเดี่ยว 

ปลัด อบต. อยู่ระหว่างด าเนินการ มีถนนช ารุดหลายจุดจะได้ด าเนินการพร้อมกัน 

นายพงษ์ศักดิ์  ภูงามเชิง(ส.อบต.ม.10) ขอสอบถามเรื่องแผนการด าเนินการโครงการที่ได้อนุมัติจากสภาฯแล้ว ไม่

ทราบจะด าเนินการเมื่อไหร่ เพราะมีตะแกรงช ารุดที่ต้องด าเนินการซ่อมแซม 

ปลัด อบต. ขอสอบถาม จนท.พัสดุ จะรายงานให้ทราบค่ะ 

ประธานฯ               มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 

เลิกประชุม  เวลา 12.30 น.                                    

 
ลงชื่อ   ชนาภา  สุภักด ี           ผู้จดบันทึกรายงานประชุม 

( นางชนาภา  สุภักดี ) 
เลขานุการสภา อบต. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
          
            ส าราญ  โคบาล        เหรียญทอง ยังดี      วารุณี  โฆสมาน 
         (นางส าราญ  โคบาล)                   (นางเหรียญทอง ยังดี)               (นางวารุณี  โฆสมาน) 
                กรรมการฯ                               กรรมการฯ         กรรมการฯ 

ได้รับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวการประชุมสมัย  สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม  2565 

 
                          ลงชื่อ   ธนากร  หาญเสนา                     ผู้ตรวจรายงานประชุม 

 ( นายธนากร  หาญเสนา ) 
ประธานสภา อบต. 

 
 

 

 

 

 



 


